

บราซิล

บริษัทที่ปรึกษา Archer ว่า ภาคกลางตอนใต้ของบราซิลอาจมีผลผลิตอ้อยปี 2012/13 จำนวน 521 ล้านตัน บริษัท Archer คาดการณ์ผลผลิตอ้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 518 ล้านตัน โดยมีผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 32.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 32.47 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้ครั้งก่อน และผลผลิตเอทานอลในฤดูกาลนี้เท่ากับ 22.3 พันล้านลิตร เทียบกับ 22.1 พันล้านลิตร ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

Glencore เผยว่า ในระยะแรกของแผน 5 ปี มีมูลค่า 322 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายการผลิตน้ำตาลที่ Vermelho ในบราซิลจะเริ่มต้นกลางปี 2012 นี้

กัมพูชาได้บันทึกความเข้าใจกับบราซิล เพื่อขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ทางการทูต รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียของบราซิลให้คำมั่นที่จะสนับสนุนกลุ่มนักลงทุนบราซิลพิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์และเอทานอลชีวภาพของกัมพูชา

เม็กซิโก

กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าคาดว่าจะมีประกาศนำเข้าน้ำตาลจำนวน 25,000 ตันในสัปดาห์นี้ เนื่องจากประเทศอาจขาดแคลนน้ำตาลได้ ส่งผลให้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับโควตานำเข้าน้ำตาล เพราะครั้งนี้ที่ได้รับอนุมัติให้นำเข้าก่อนเกิดการขาดแคลนแท้จริง และสามารถนำเข้าได้ตามความต้องการมากกว่าที่จะเป็นการนำเข้าอย่างทันทีทันใด เม็กซิโกพยายามนำเข้าน้ำตาลให้เพียงพอตามความต้องการในประเทศ โดยกำหนดโควตานำเข้า 150,000 ตันในเดือนตุลาคม

อินเดีย

รัฐมนตรีเกษตรอินเดียมกล่าวว่า อินเดียมีลู่ทางขยายการส่งออกน้ำตาลในปีการตลาดนี้อีกอย่างน้อย 1 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% จาก 2 ล้านตันที่อนุมัติไปแล้ว

คณะกรรมการน้ำตาลอินเดียออกคำสั่งส่งออกน้ำตาลไปแล้วถึงขณะนี้ 30350 ตัน ภายใต้น้ำตาลส่งออกงวดที่ 2 จำนวน 1 ล้านตัน

ราคาน้ำตาลส่งมอบทันทีอ่อนตัวลงเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 แม้ว่าโบรกเกอร์รายหนึ่งคาดการณ์ราคาน้ำตาลนับจากนี้จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิร้อนขึ้น และความต้องการจากผู้ผลิตเครื่องเย็นและไอศกรีมเพิ่มขึ้น ราคาน้ำตาลใน Kolhapur ลดลง 0.35% เป็น 2,814 รูปี/100 กก. (1,745 บาท) ส่วนราคาน้ำตาลล่วงหน้าเดือนเมษายนใน NCDEX ปิดลดลง 1% เป็น 2,901 รูปี/100 กก. (58.2 เหรียญสหรัฐฯ) (1,799 บาท)

ปากีสถาน

การผลิตน้ำตาลของปากีสถานไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณไว้เมื่อเริ่มฤดูหีบ เนื่องจากฤดูหนาวที่ยาวนานและมีน้ำค้างแข็งอย่างรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อ yield เป็นสาเหตุให้อุปทานอ้อยขาดตอน จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประธาน PSMA เสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการตัดสินใจส่งออกครั้งก่อน และให้ TCP สร้างสต็อกสำรองก่อนที่จะอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาล โดยกล่าวว่า กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำตาลทันที จากสถานการณ์ในขณะนี้และในอนาคตด้วย

PSMA แย้งว่าเมื่อรัฐบาลได้เริ่มเข้าสู่ข้อตกลงการค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากับอิหร่านและตั้งเป้าส่งออกข้าวสาลี 1 ล้านตัน และน้ำตาล 200,000 ตัน เพื่อแลกกับการนำเข้าปุ๋ยยูเรีย จึงมีความจำเป็นต้องให้ TCP สำรองสต็อกก่อนจะส่งออกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

จีน

จีนมีเป้าหมายใช้เงินจำนวน 1.23 ล้านล้านหยวน สำหรับภาคการเกษตรของประเทศในปีนี้ ซึ่งสูงกว่า 186.6 พันล้านหยวนในปี 2011 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติประกาศเป้าหมายสำหรับผลผลิตน้ำตาลปีนี้ที่ 126 ล้านตัน (เทียบกับ 125.2 ล้านตันในปี 2011) จีนจะเริ่มสะสมสต็อกข้าวโพด ถั่วเหลือง เมล็ดน้ำมัน น้ำตาล และเนื้อหมูในช่วงเวลาที่เหมาะสม

และกล่าวว่า มีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยจีนกำหนดการเติบโตของ GDP ปี 2012 ไว้ที่ 7.5% ลดลงจาก 8% ของปีก่อน เป็นครั้งแรกรัฐบาลได้ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากคงระดับไว้ที่ 8% เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ราคาน้ำตาลยังคงอ่อนตัวลง โดยที่ปกติตลาดน้ำตาลในประเทศจะอ่อนตัวในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และการนำเข้าจำนวนมากจะกระทบต่อราคาน้ำตาลนับจากเดือนมิถุนายน

เพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จีนจะทำการซื้อและสต็อกน้ำตาลเป็นการชั่วคราวตามความจำเป็น และจะทำการแก้ไขนโยบายด้านราคาสำหรับการขายน้ำตาล

อินโดนีเซีย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีการค้ากล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียเลือกโรงงาน PT PPI เป็นผู้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบสำหรับปีนี้จำนวน 240,000 ตัน การหีบอ้อยคาดว่าจะไม่อาจเริ่มหีบได้จนถึงเดือนมิถุนายน ดังนั้นมีการขาดแคลนน้ำตาลในเดือนพฤษภาคม และกล่าวเพิ่มเติมว่า ผลผลิตปีนี้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย

ฟิลิปปินส์

SRA อาจอนุญาตให้ผู้ผลิตอาหารรายรายย่อยได้รับสิทธิจัดสรรน้ำตาล หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารขอให้ SRA จัดสรรน้ำตาล 10,000 ตัน ให้กับบริษัทผลิตอาหารรายเล็ก ซึ่งได้รับราคาที่ต่ำที่คิดราคาตลาดโลก

รัสเซีย

กระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียมีแผนให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ผลิตในประเทศภายใต้โครงการจัดซื้อของรัฐเพื่อชดเชยการขาดทุนจากภาษีนำเข้าที่ลดลง หลังจากรัสเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ในรายการสินค้าที่จะได้รับดูแลเป็นพิเศษได้แก่ เนื้อหมู น้ำตาล เครื่องจักรการเกษตร และกระดาษ หลังจากรัสเซียเข้าร่วมองค์การการค้าโลกฤดูร้อนนี้ จะทำให้ภาษีสินค้านำเข้าดังกล่าวลดลง เป็นโอกาสให้สินค้านำเข้าที่มีถูกกว่าเข้ามา

ราคาน้ำตาลในประเทศของรัสเซียสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นจาก 833 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เป็น 857 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หรือจาก 24,800 รูเบิล/ตัน เป็น 25,100 รูเบิล/ตัน IKAR เชื่อว่า ราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปทานบีทลดลง และให้ความสำคัญๆ กับปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในกลุ่มผู้ค้าเพียงเล็กน้อย

ซูดาน

ซูดานมีแผนเพิ่มผลผลิตน้ำตาล 450,000 ตัน/ปี และจะกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลสุทธิภายในปี 2014 จากโรงงานใหม่มูลค่าจำนวน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ บริษัท White Nile Sugar Co โรงงานมีแผนเริ่มผลิตในเดือนเมษายน โดยมีผลิตน้ำตาลทรายขาวเบื้องต้นที่จำนวน 150,000 ตัน และจะเพิ่มขึ้น 250,000 ตัน ในปีหน้า และจะผลิตเต็มกำลังเป็น 450,000 ตัน ในช่วง 3 ปี รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ซูดานผลิตน้ำตาลได้ 1.5 ล้านตัน/ปี ภายในปี 2014 และสามารถส่งออกได้ 100,000 ตัน

&&&&&&&&&&&